



บาท/ดอลลาร์เช้านี้เปิด 32.68 คาดแกว่งในกรอบแคบ 32.60-32.80

* บาท/ดอลลาร์ เปิดตลาดเช้าวันนี้ที่ระดับ 32.68 อ่อนค่าจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ระดับ 32.65 แนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบแคบตามทิศทางของดอลลาร์ และ Fund Flow คาดกรอบวันนี้ที่ระดับ 32.60-32.80

* นายจิตติพล พุกพามาเมธานันท์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิจัยตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ กล่าวว่า บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 32.68 อ่อนค่าจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อน โดยเงินบาทในช่วงนี้ก็ยังคงมีปริมาณการซื้อขายที่ลดลงอย่างชัดเจน ทั้งจากฝั่งธุรกิจพลังงาน และผู้ผลิตรถยนต์ที่อาจต้องรอให้ทุกอย่างกลับมาเปิดเป็นปกติก่อน และแม้แรงขายในหุ้นและบอนด์จะเริ่มลดลง แต่กลับยังไม่มีการทำที่เงินลงทุนจะกลับมาเป็นปกติเหมือนช่วงที่มีการทำ QE ครั้งก่อนๆ

* เนื่องจากนักลงทุนส่วนมาก จะเลือกลงทุนในฝั่ง Developed Asia ก่อน ขณะที่เงินลงทุนใน Emerging Markets ก็ตกไปอยู่ที่ฝั่งละตินอเมริกาและยุโรปแทนที่ฝั่งเอเชีย ในช่วงสัปดาห์นี้ ถ้าไม่มีปัจจัยใหม่เข้ามาจึงมีความเป็นไปได้ที่จะเห็นเงินบาทแกว่งตัวในกรอบแคบ

* คาดกรอบเงินบาทวันนี้ที่ระดับ 32.60-32.80 บาท/ดอลลาร์ และมองกรอบเงินบาทในสัปดาห์นี้ 32.45-32.95 บาท/ดอลลาร์

* ในช่วงวันทำการก่อน หุ้นทั่วโลกอยู่ในโหมดเปิดรับความเสี่ยง (Risk On) โดยดัชนี S&P500 ของสหรัฐฯปรับตัวบวกขึ้น 1.4% ขณะที่ Euro Stoxx 600 ปรับตัวขึ้น 1.6% จากแรงหนุนของนโยบายการเงินและจำนวนครั้งของการทำนโยบายที่มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

* อย่างไรก็ตาม เช้านี้ราคาน้ำมันดิบกลับปรับตัวขึ้นได้ไม่นาน แม้กลุ่มผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ (OPEC+) สามารถบรรลุข้อตกลงเพื่อร่วมกันลดกำลังการผลิตได้จริง แต่กลับมีความกังวลเรื่องการใช้น้ำมันที่จะหายไปในช่วง 1-2 เดือนข้างหน้า กลับมากกดดันให้ราคาน้ำมัน WTI ปรับตัวกลับมามีที่เดิมที่ระดับ 22.40 ดอลลาร์/บาร์เรล

* สำหรับในสัปดาห์นี้ ประเด็นที่ต้องติดตาม คือ ทิศทางของนโยบายการเงินและการคลังที่น่าจะมีออกมาเพิ่มเติม เพื่อต่อสู้กับเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจากปัญหาไวรัสระบาด ขณะเดียวกันก็จะมีการประเมินภาพรวมเศรษฐกิจขององค์กรการเงินระหว่างประเทศ หรือ IMF ในวันอังคาร และตลอดสัปดาห์ก็จะมีการประกาศผลกำไรช่วงไตรมาส 1 ของกลุ่มธนาคารสหรัฐฯ รวมไปถึงบริษัทใหญ่ทั่วโลกที่จะต้องรายงานกำไรและปรับประมาณการรายได้ในปีด้วย

* ในฝั่งของตลาดเงินสัปดาห์นี้ จะเคลื่อนไหวในกรอบแคบลง เพราะนักลงทุนส่วนใหญ่อยู่ในภาวะระมัดระวังตัวสูง เห็นได้จากเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงเพียง 0.1% เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักในช่วงวันศุกร์ โดยสกุลเงินปลอดภัยอย่างเยนญี่ปุ่น (JPY) และฟรังก์สวิส (CHF) จะเป็นสกุลเงินที่ตลาดเลือกถือช่วงนี้

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความสำคัญอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

EXIM DAILY NEWS

- * ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 99.48 วันศุกร์ 99.57
- * วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 1,190.92 ล้านบาท
- * วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 17.40 ล้านบาท
- * รพท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วันศุกร์ 32.675 บาทต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้